

16/11/17 THỨ NĂM TUẦN 32 TN
Th. Ma-ga-ri-ta Tô-cách-lan, trinh nữ
Lc 17,20-25

^{17:20} Người Phariseu hỏi Đức Giêsu bao giờ Triều Đại Thiên Chúa đến. Người trả lời: "Triều Đại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được.

^{17:21} Và người ta sẽ không nói: "Ồ đây này!" hay "Ồ kia kia!", vì này Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông".

^{17:22} Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ: "Sẽ đến thời anh em mong ước được thấy một trong những ngày của Con Người thôi, mà cũng không được thấy.

^{17:23} Người ta sẽ bảo anh em: "Người ở kia kia!" hay "Người ở đây này!" Anh em đừng đi, đừng chạy theo.

^{17:24} Vì ánh chớp chói lòa chiếu sáng từ phương trời này đến phương trời kia thế nào, thì Con Người cũng sẽ như vậy trong ngày của Người.

^{17:25} Nhưng trước đó, Người phải chịu đau khổ nhiều và bị thế hệ này loại bỏ.

NƯỚC THIÊN CHÚA TRONG TA

"Triều đại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được... vì triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông." (Lc 17,20-21)

Suy niệm: Nước Thiên Chúa không thuộc về thế gian này nên cũng không thể xác định nó ở nơi này hay nơi khác giới hạn trong không gian và thời gian. Dù vậy, cũng có thể tìm thấy Nước Thiên Chúa ở một số "nơi": - nơi tâm hồn con người, khi họ có Chúa Kitô ngự trị, đặc biệt khi họ kết hiệp với Thánh Thể Ngài; - trong cuộc sống của họ khi họ thực thi Lời Chúa, khi họ sống tinh thần "Tám Mối Phúc Thật"; - như thế Nước Thiên Chúa còn ngự trị trong tâm hồn những người nghèo khó, khiêm tốn, nhỏ bé và trong sạch: "*Vì Nước Trời là của họ*" (Mt 5,3). Những lúc đó, và ở những "nơi" đó, người ta cảm nghiệm được sự hiện diện của Nước Thiên Chúa ngay ở thế gian này.

Mời Ban: Mỗi khi đọc kinh Lạy Cha, bạn xin cho "*Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời*" (Mt 6,10). Nước Ngài chỉ có thể đến với sự đồng ý của bạn: "*Này Ta đứng trước cửa và gõ, ai nghe tiếng Ta và mở cửa, thì Ta sẽ vào nhà người ấy.*" (Kh 3,20). Hãy mở cửa tâm hồn bạn để Chúa ngự vào, lúc đó, dù bạn đến bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì theo ý Ngài muốn, Nước Chúa sẽ luôn ngự trị trong thế gian này. Như thế bạn sẽ cảm nghiệm trước sự hạnh phúc bình an và niềm vui viên mãn của thiên đàng.

Sống Lời Chúa: Đọc và suy niệm Kinh Lạy Cha.

Cầu nguyện: *Lạy Chúa Giê-su, con xin dâng chính mình làm của lễ sống động, đẹp lòng Chúa, xin ngự trị trong tâm hồn con và hướng dẫn con sống theo thánh ý Chúa, hầu Nước Chúa được lan rộng đến cho mọi người. Amen.*